

รำลึกถึง “ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ฝาสุขนิรันต์”

ปูชนียบุคคลผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ์

หัวหน้าคณะผู้ทำงานของคณะกรรมการ

เตรียมการเปิดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เมื่อกล่าวถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อย้อนไปในอดีตเมื่อ 36 ปีที่ผ่านมา ชาวรามคำแหงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องรำลึกถึงปูชนียบุคคลท่านหนึ่งคือ ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ฝาสุขนิรันต์ ประธานคณะกรรมการเตรียมการเปิดมหาวิทยาลัยรามคำแหง และต่อมาได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหงคนแรก อาจกล่าวได้ว่าศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ฝาสุขนิรันต์ เป็นบุคคลหนึ่งที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ก่อให้เกิดมีมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา มหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2514

ในขณะที่ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ฝาสุขนิรันต์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2513) ท่านได้กล่าวถึงการตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ท่านได้ติดตามการเสนอร่างกฎหมายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มหนึ่งที่เสนอกฎหมายตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่อย่างใกล้ชิดและได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ก่อตั้ง ระบบการเรียนการสอน การจัดหาครู อาจารย์ ฯลฯ เพื่อโน้มน้าวและแสดงให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เสนอกฎหมายดังกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่จะตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ได้เป็นผลสำเร็จ จึงทำให้รัฐบาลในยุคนั้นสนับสนุนให้ตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงขึ้น โดยรัฐสภาผ่านร่างกฎหมายดังกล่าว และได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2514 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2514

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ฝาสุขนิรันต์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการเตรียมการเปิดมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2513 ได้ดำเนินการเตรียมการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง 8 เดือนเศษเท่านั้น ซึ่งได้ขอรัฐบาลใช้สถานที่แสดงสินค้านานาชาติที่หัวหมากเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ บุคลากรทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เปิดรับนักศึกษา จัดระบบการเรียนการสอน ปฐมนิเทศนักศึกษาครั้งแรกที่สนามสุกขลาสัย (สนามกีฬาแห่งชาติ) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2514 ซึ่งมีนักศึกษาเข้ารับการศึกษาจำนวนประมาณ 37,000 คนเศษ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้ในวันที่ 2 สิงหาคม 2514 ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ ในฐานะอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นแบบอย่างของผู้บริหารและนักวิชาการที่น่าเคารพนับถือยิ่ง ท่านได้ตั้งใจอุทิศตน ทุ่มเท พินฝ่าอุปสรรคมากมายในยุคก่อตั้ง ๆ กล่าวได้ว่า ท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีเจตนาที่จริงจังต่อการศึกษาของชาติเป็นอย่างมาก ผมจำได้ว่า ท่านได้พูดคุยกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มาทำงานที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงในยุคก่อตั้ง ๆ ว่า “มาช่วยกันทำให้คนมีที่เล่าเรียน จะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่ง” เป็นคำพูดที่ลึกซึ้งจากใจท่าน ซึ่งก่อให้เกิดกำลังใจในการทำงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ ได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 สมัย กล่าวคือ สมัยแรก ปี พ.ศ. 2514 – 2516 ซึ่งนับว่าเป็นยุคก่อตั้ง ๆ จากนั้นอีกประมาณ 4 ปีต่อมา ประชากรชาวรามคำแหง ได้ลงคะแนนเสียงเลือกท่านกลับมาดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกหนึ่งสมัยเป็นสมัยที่สอง ปีพ.ศ. 2521 – 2523 ยุคนี้ท่านได้ขยายมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่หัวหมาก ไปเปิดวิทยาเขตที่บางนา (ราม 2) เพราะสถานที่เรียนที่หัวหมากมีไม่พอเพียงกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก อาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคก่อตั้งวิทยาเขตบางนาก็ว่าได้

“จากปีพ.ศ. 2514 ถึงพ.ศ. 2550 เป็นระยะเวลากว่า 36 ปี กระผมในฐานะลูกศิษย์และผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านอาจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ รู้สำนึกในพระคุณของท่านอาจารย์และมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ทำหน้าที่รับใช้สังคมและประเทศชาติ สมเจตนารมณ์ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาแห่งนี้ครบถ้วนทุกประการ และยังได้ทำหน้าที่อื่น ๆ เพิ่มอีกมากมายด้วย อาจกล่าวได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในขณะนี้ ที่พวกเราชาวรามคำแหงภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ถ้าท่านอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ กระผมคิดว่าท่านอาจารย์คงยินดีและภูมิใจเช่นเดียวกันกับพวกเราชาวรามคำแหง ขอรำลึกถึงอาจารย์ “ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์” ปุชนิยบุคคลของมหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ก่อให้เกิดมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้”
